

เครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์
ประธานเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ

ข้อแถลงจากประธานเครือข่ายเชิงประเด็น

เครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย รองอธิการบดีด้านกิจการนิสิตนักศึกษาเป็นกรรมการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นประธาน และกรรมการเฉพาะกิจ ซึ่งมีสถาบันในเครือข่ายเวียนกันรับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ตามโอกาส อย่างไรก็ตาม องค์กรและกิจกรรมของเครือข่ายฯ ที่ดำเนินการส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม/โครงการตามนโยบายของ สป.อว.. ได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และยังคงมีมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ เป็นประธานเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับนิสิตนักศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

ในการดำเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมากิจกรรมได้ปรับให้เข้ากับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบ Online และ onsite เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ สามารถดำเนินการไปได้ตั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้น คือ ให้ความรู้ในรูปแบบ Online โดยการฝึกและการจัดทำ Banner คลิปวีดีโอ และหนังสือ เพื่อให้ผู้นำแต่ละทีมนำไปต่อยอดขยายผลและเผยแพร่ ในช่องทาง online ของสถาบันและช่องทางอื่นที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง

ประวัติความเป็นมาของเครือข่ายฯ

เครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดิมคือ เครือข่ายพัฒนานิสิต นักศึกษา ภาคกลางตอนบน ซึ่งเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และความรู้ความสามารถทางวิชาการเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ มีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยรองอธิการบดีด้านกิจการนิสิต นักศึกษาเป็นกรรมการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธาน และกรรมการเฉพาะกิจซึ่งมีสถาบันในเครือข่าย เวียนกันรับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ตามโอกาส อย่างไรก็ตาม ภารกิจของเครือข่ายฯ ที่ดำเนินการส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม/โครงการตามนโยบายของ สกอ. (ปัจจุบัน คือ สป.อว.) ที่สนับสนุนงบประมาณมากกว่าเป็นโครงการจากการเริ่มต้นของสถาบันสมาชิก และหนึ่งในกิจกรรม/โครงการดังกล่าวคือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาจน สป.อว.ได้พัฒนาขึ้นมาเป็น เครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขณะที่กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาในด้านอื่น ๆ ได้หดตัวลง ด้วยเหตุนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร จึงเห็นควรให้ยุบเครือข่ายพัฒนานิสิตนักศึกษา และเพิ่มเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเข้ามาแทน โดยยังคงคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนสถาบันฯด้านกิจการนิสิตนักศึกษา ดำเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และยังคงมีมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ เป็นประธานเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ภาพรวมการดำเนินงานและผลงานที่โดดเด่นประจำปี 2564

การจัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการรณรงค์และการป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด โดยการฝึกและการจัดทำ Banner คลิปวีดีโอและหนังสือ เพื่อให้ผู้นำแต่ละทีม นำไปศึกษา และเผยแพร่ ตามช่องทางออนไลน์และช่องทางอื่น ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายฯ

งบประมาณที่ได้รับในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



เครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภาคกลางตอนบน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สป.อว. จำนวนทั้งสิ้น 700,000 บาท



ผลงานของโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สป.อว. ประจำปี 2564



การจัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการรณรงค์และการป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา โดยการฝึกและการจัดทำ Banner คลิปวิดีโอ และหนังสือ เพื่อให้ผู้นำ แต่ละทีม นำไปศึกษาและเผยแพร่ ตามช่องทางออนไลน์และช่องทางอื่น ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายฯ